

BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
“NGƯỜI TỐT- VIỆC TỐT”

NGƯỜI BẢO VỆ NHIỆT TÌNH

Trong cuộc sống ngày hôm nay, ta bắt gặp vô vàn những tấm gương về người tốt. Ở trường Tiểu học Hạ Đình, có một con người tuy không cầm phấn để trực tiếp chèo lái con thuyền tri thức đưa biết bao thế hệ học sinh cập bến nhưng hễ ai đã đến nơi đây chắc chắn sẽ nhớ về đó là anh Nguyễn Hữu Ninh – nhân viên bảo vệ của trường.

Anh Ninh sinh năm 1970, năm nay anh đã trải qua 53 mùa xuân của cuộc đời. Ở trường các em học sinh thường gọi anh Ninh là bác bảo vệ vui tính. Anh đã gắn bó với ngôi trường Tiểu học Hạ Đình ngay từ những ngày đầu mới thành lập vào năm 2005. Dáng người vạm vỡ, da ngăm ngăm trông anh rất rắn rỏi, khuôn mặt anh lộ rõ nét từng trải và chất chứa đầy sự chiêm nghiệm theo năm tháng.

Nhờ sự cố gắng, tâm huyết, có trách nhiệm trong từng công việc anh làm ở trường mà ban giám hiệu cùng các giáo viên, nhân viên luôn luôn ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công việc do anh đảm nhận và thực hiện. Anh có tác phong nhanh nhẹn, suy nghĩ tích cực và cũng rất thương yêu học sinh như bao người làm giáo dục khác. Buổi sáng ở trường, anh thường rảo quanh các lớp học, nhắc nhở học sinh không đem đồ ăn vào trong lớp. Không vứt rác bừa bãi, động viên các con học sinh năng hoạt động nhẹ nhàng dưới sân trường cho khoẻ khoắn. Quan tâm những vị khách đến trường giải quyết công việc.



Anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho những học sinh kém may mắn như: Học sinh tự kỉ, học sinh chậm phát triển về trí não... Khi bố mẹ chở đến trường, anh luôn ra tận ngoài cổng dắt học sinh đó vào trong lớp học và giao tận tay cho cô giáo. Anh Ninh là một người thân thiện, vui tính, yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết mà có khi ngay cả những người trẻ cần học hỏi và duy trì nề nếp, tác phong như anh.



Anh Nguyễn Hữu Ninh đang dắt một HS vào lớp cho cô giáo

Do vậy mà Ban giám hiệu nhà trường không hề phân vân khi giao thêm cho anh những công việc giúp nhà trường vừa đảm bảo được an ninh lại vừa làm cho khung cảnh sư phạm của trường trở nên “sáng, xanh, sạch đẹp”. Trong mọi công việc được giao anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Buổi chiều đến, sau giờ tan học, anh chăm sóc bồn cây, bồn hoa của nhà trường rất tỉ mỉ và chu đáo. Nay những dàn hoa dây leo của nhà trường tốt tươi, nở hoa rất đẹp, một phần là nhờ đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy sự khéo léo của anh Nguyễn Hữu Ninh.



Anh Nguyễn Hữu Ninh đang chăm sóc cây cảnh tại sân trường

Với tinh thần đầy trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhiệt tình, anh Nguyễn Hữu Ninh nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Hạ Đình quận Thanh Xuân- Hà Nội đã góp nhiều công sức trong việc xây dựng và giữ gìn sự bình yên cho nhà trường. Sự chăm chỉ, luôn nghĩ cho tập thể khiến giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường tin yêu và kính trọng hết mực.

Có những người ta gặp nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và cũng có những người ta gặp mà hình ảnh của họ cứ lưu giữ mãi trong tâm trí vì khi nhìn thấy họ ta thấy mình khôn lớn hơn, ấm áp hơn và cần phải sống đẹp hơn. Anh bảo vệ Nguyễn Hữu Ninh của trường Tiểu học Hạ Đình là một người như vậy – một con người đáng quý trọng. Anh đã thực sự trở thành tấm gương sáng tiếp nối nhiều tấm gương sáng của Trường Tiểu học Hạ Đình

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM
HIỆU NHÀ TRƯỜNG**

Người viết

Lê Thị Nga